

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

ข้อเสนอแนะ

สำหรับการปรับปรุงการดำเนินการตามแผนฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ
๒. พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้มากกว่านี้
๓. จัดให้มีการมีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผน แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(ว่าที่ร.ต.รัชชานนท์ นาคสิงห์)

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เช่น สำเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ

แบบรายงานแผนการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้การดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงกำหนดแผนการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑. ปณิธานสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ๑.๑ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการเรียนรู้ และปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติราชการ	๑.๑.๑) มีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๒) มีการจัดอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทาง ศาสนา การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	โครงการอบรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
		โครงการอบรมผู้นำและประชาคม ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ	ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และเข้าร่วมพิธีวันสำคัญของชาติ ดังนี้ ๑. กิจกรรมวันลอยกระทง ๒. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

		๔. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๕. กิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๖. กิจกรรมวันปิยมหาราช <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ	๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความ ดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ/กิจกรรมและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดีเด่น	ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดีเด่น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปราม การทุจริต ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบของข้าราชการ	๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท ภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของ การปฏิบัติหน้าที่ราชการและ ต่อต้านการทุจริต เช่น การติด ประกาศ, การจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์	๑. กิจกรรมบอร์ดกฎหมายน่ารู้ ๒. ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทาง การร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงช่องทางและหน่วยงานที่ รับผิดชอบ	เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ณ ที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เว็บไซต์ อบต. บ้านบึง และ Facebook อบต. บ้านบึง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p>มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p>จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายใน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓.๑.๓) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมพนักงานประจำเดือน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจรรยาบรรณและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p>จัดทำมาตรฐานทางจรรยาบรรณและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤตินิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒.๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ของ อบต. บ้านบึง</p>	<p>เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย/ การดำเนินการทางวินัย/ ขั้นตอนการร้องเรียน-ร้องทุกข์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>